

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỒNG DIỄN...

(Tiếp theo trang 1)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiêm khắc phê bình huyện Kiến Xương do chưa thực hiện nghiêm để án sản xuất vụ xuân của tỉnh, còn để xảy ra tình trạng gieo vãi với diện tích đến thời điểm này khoảng 5.000ha (chiếm khoảng 45% diện tích vụ xuân). Trước tình hình trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Kiến Xương cần khẩn trương làm rõ trách nhiệm để kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan.

GIAO LƯU THANH NIÊN NHẬP NGŨ...

(Tiếp theo trang 1)

tinh thần cao nhất, tiếp nối truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương Vũ Thư anh hùng.

* Sáng ngày 15/2, huyện Đông Hưng tổ chức chương trình giao lưu, tặng quà tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2019 với chủ đề: "Âm tình quê hương, vững bước lên đường".

Thời gian qua, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đã được cấp ủy, chính quyền, hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp trong huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả. Toàn huyện tuyển gọi được 382 nam thanh niên nhập ngũ năm 2019, trong đó có 22 công an nhân dân, giao về 10 đầu mối đơn vị nhận quân.

Tại buổi giao lưu, các tân binh đã được thưởng thức những tiết mục văn nghệ với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, ca ngợi tinh thần, bản lĩnh của Bộ đội Cụ Hồ. Nghe các cựu chiến binh ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam, kinh nghiệm rèn luyện, học tập trong quân ngũ của cựu quân nhân và lãnh đạo huyện giao nhiệm vụ. Hoạt động giao lưu tân binh tiếp thêm nghị lực và quyết tâm cho các bạn trẻ, thể hiện tinh thần "đầu cần thanh niên có, đầu khó có thanh niên", đặc biệt là trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi giao lưu, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã trao quà cho các tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2019.

* Sáng ngày 15/2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Tiên Hải tổ chức buổi giao lưu tân binh trước khi lên đường nhập ngũ với chủ đề: "Làm theo lời Bác, vững bước quân hành".

Tại buổi giao lưu, các đại biểu, tân binh cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam qua câu chuyện của các cựu chiến binh kể về tinh thần chiến đấu dũng cảm của lớp cha anh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc cũng như giai đoạn xây dựng đất nước hiện nay về thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội trong những năm qua. Buổi giao lưu được tổ chức trang trọng, vui vẻ, tạo không khí đầm ấm, phấn khởi động viên các tân binh yên tâm vững bước lên đường nhập ngũ. Theo kế hoạch tuyển quân năm 2019, huyện Tiên Hải được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là 325 công dân nam, phân bổ cho 10 đơn vị nhận quân.

* Với chủ đề "Tiếp bước cha anh, vững bước quân hành", tại buổi giao lưu, 380 nam thanh niên của huyện Hưng Hà chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2019 đã được thưởng thức chương trình văn nghệ với lời ca, tiếng hát về quê hương, đất nước, người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam; được tìm hiểu về truyền thống văn hóa, cách mạng của quê hương và tham gia giao lưu, chơi trò chơi qua phần "Chiến sĩ tài năng và những người bạn" với chủ đề "Góp đá xây đảo". Tại buổi giao lưu, các tân binh còn được nhận những phần quà ý nghĩa, góp phần động viên tân binh phấn khởi, yên tâm lên đường nhập ngũ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Gia tăng số trẻ sinh ra là con thứ ba trở lên

Theo báo cáo của hệ thống dân số tỉnh, tính đến 31/12/2018, tổng số nhân khẩu thường trú tại tỉnh Thái Bình là 2.035.555 nhân khẩu. Trong đó, số trẻ từ 0 - 14 tuổi là 369.756 người, chiếm 18,2%. Số người trong độ tuổi lao động là 1.275.702 người, chiếm 62,8%. Số người từ 60 tuổi trở lên là 385.097 người, chiếm 19,0%.

Năm 2018 là năm thứ 18 liên tục Thái Bình duy trì mức sinh thay thế. Trong đó, tổng số trẻ sinh ra là 25.720 cháu, giảm so với cùng kỳ 1.235 cháu. Tỷ số giới tính khi sinh là 110,6 trẻ em nam/100 trẻ em nữ. Số sinh là con thứ ba trở lên là 4.107 cháu, tăng 720 cháu so với cùng kỳ. Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên là 15,9%, tăng so với năm 2017 (năm 2017 là 12,48%).

93,1% phụ nữ có thai được khám sàng lọc HIV

Thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, trong năm 2018, các đơn vị y tế trong tỉnh đã tổ chức khám sàng lọc ung thư cổ tử cung cho 5.527 phụ nữ. Khám bệnh phụ khoa cho 374.817 lượt chị em, đạt 107,1% kế hoạch năm. Đã điều trị cho 130.710 lượt phụ nữ mắc bệnh phụ khoa, đạt 124,5% kế hoạch năm. Đặc biệt, thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em, phòng, chống lây nhiễm HIV từ mẹ sang con, các đơn vị y tế đã tư vấn và xét nghiệm sàng lọc HIV cho 29.134/31.304 phụ nữ có thai, đạt tỷ lệ 93,1%.

HÀ DUNG

THÔNG BÁO TIN TRÚNG THƯỜNG XỔ SỐ MIỀN BẮC

Bộ 15 vé giải Nhất xổ số miền Bắc
Trị giá 150 triệu đồng
Mở thưởng ngày 12 tháng 02 năm 2019
Số trúng thưởng: 32253

Đã ra thưởng tại Thái Bình. Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình thông báo tới toàn thể quý khách hàng và chúc mừng quý khách hàng đã may mắn trúng thưởng. Kính mời khách hàng đến phòng xổ số các huyện hoặc Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình tại: Số 03, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình để đăng ký lĩnh thưởng.

Công ty trả thưởng nhanh gọn, đầy đủ.
Mọi thông tin cá nhân được bảo đảm bí mật khi khách hàng có yêu cầu.

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH

Nét mới của ngày Thơ Việt Nam năm 2019

“Đến hẹn lại lên”, cứ vào dịp rằm Nguyên tiêu hàng năm, ngày Thơ Việt Nam lại diễn ra đáp ứng sự mong chờ của giới văn chương và công chúng yêu thi ca, nghệ thuật. Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm nay, lần đầu hoạt động này được tổ chức với quy mô lớn, bao gồm ba sự kiện: hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt Nam lần thứ tư, liên hoan thơ quốc tế lần thứ ba và ngày Thơ Việt Nam lần thứ 17.

Nhiều sự kiện hấp dẫn, sôi động

Đó là mục tiêu và kỳ vọng của ban tổ chức ngày Thơ Việt Nam năm nay, khi thời gian tổ chức được kéo dài tới gần một tuần từ ngày 15 - 21/2 (ngày 11 - 17 tháng Giêng); quy mô được mở rộng thành ba sự kiện lớn, trong đó, liên hoan thơ quốc tế lần thứ ba là sự tiếp nối thành công của liên hoan thơ châu Á - Thái Bình Dương lần thứ nhất và thứ hai, phát triển hơn với sự tham gia của nhiều đại biểu quốc tế. Đến với sự kiện ngày Thơ năm nay, sẽ có khoảng 200 đại biểu từ hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, là những nhà thơ, nhà văn, dịch giả, nhà nghiên cứu, hoạt động xuất bản, truyền thông... tiêu biểu cho nền văn học đương đại của các nước. Có thể kể đến một số tên tuổi quen thuộc, từng có nhiều đóng góp cho văn học, văn hóa Việt Nam như các nhà thơ Phéc-nan-đô-ren-đôn (Cô-lôm-bi-a), Chủ tịch Hội Nhà văn Á - Phi và Mỹ la-tinh; Bức-guây (Mỹ) - Giải thưởng Pu-lét-đây; Va-dim Tê-lê-kin, đồng Chủ tịch Hội Nhà văn Liên bang Nga; Lý Khai Hiến (Đài Loan, Trung Quốc), người từng được



để cử Giải thưởng Nô-ben; An Quan Van (Hàn Quốc), người dịch tác phẩm Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh sang tiếng Hàn Quốc...

Như thường lệ, ngày Thơ Việt Nam diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước và sự kiện ngày Thơ Việt Nam chính thức do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra tại ba địa phương là Hà Nội, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) và thành phố Bắc Giang (Bắc Giang) với nhiều hoạt động phong phú, sôi động. Mở đầu là hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt Nam lần thứ tư, được khai mạc trọng thể vào ngày 16/2 (tức ngày 12 tháng Giêng) tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội). Chiều cùng ngày, các nhà thơ quốc tế và Việt Nam sẽ tham gia tọa đàm với chủ đề văn học

Việt Nam - sức sống của một dân tộc yêu hòa bình; giao lưu và đọc thơ cùng sinh viên hai trường đại học Văn hóa và Sư phạm với chủ đề Trên đôi cánh thơ ca. Sáng ngày 17/2 (tức ngày 13 tháng Giêng), ngày Thơ Việt Nam lần thứ 17 được khai mạc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) với chủ đề chính sông núi trên vai, hướng về biên cương, biển đảo của Tổ quốc và kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/2/1979 - 17/2/2019). Tối cùng ngày, tại đây sẽ diễn ra dạ hội thơ quốc tế. Ngày 18/2 (tức ngày 14 tháng Giêng), các đại biểu được gặp gỡ lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, tham quan vịnh Hạ Long và tham dự đêm thơ quốc tế tại thành phố Hạ Long. Ngày 19/2 (tức ngày rằm tháng Giêng), đại

biểu tham dự lễ khai mạc ngày Thơ Việt Nam tại thành Xương Giang, thành phố Bắc Giang với chủ đề: Người Kinh Bắc...

Chú trọng quảng bá văn học Việt Nam

Ngày Thơ Việt Nam năm nay không chỉ hạn hẹp ở lĩnh vực thơ ca mà còn hướng đến mở rộng biên độ cả văn xuôi, nghiên cứu, dịch thuật...; đặc biệt là mục tiêu giới thiệu quảng bá, đưa văn học Việt Nam ra thế giới. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam phấn khởi cho biết, nếu ở những hội nghị, liên hoan quốc tế trước, chúng ta chưa xuất bản được các tác phẩm song ngữ Việt - Anh để giới thiệu, quảng bá văn học thì năm nay đã biên soạn, hoàn thành được ba tác phẩm: 10

thế kỷ văn học Việt Nam của Phong Lê, Tuyển tập thơ Việt Nam Sông núi trên vai gồm 44 tác giả và Tuyển tập truyện ngắn Việt Nam hiện đại Một loài chim trên sông gồm 22 tác giả. Điều này rất quan trọng vì mọi cuộc trao đổi, tìm hiểu qua tọa đàm, hội thảo cũng không thể bằng đọc trực tiếp. Dù lượng tác phẩm trong sách còn ít song qua đó các văn nghệ sĩ, các nhà nghiên cứu nước ngoài có thể khái lược được chân dung cơ bản của văn học Việt Nam; tự liên hệ với các tác giả họ thấy phù hợp để giới thiệu. Bên cạnh đó, các trao đổi, hội thảo về văn học cũng được đan cài trong nội dung hoạt động, như tại chương trình giao lưu giữa các đại biểu trong nước và quốc tế với sinh viên đại học; hội thảo trong khuôn khổ hội nghị quảng bá văn học... Đặc biệt, đêm dạ hội thơ quốc tế tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám vào buổi tối ngày khai mạc ngày Thơ Việt Nam là điểm nhấn quan trọng, giúp các nghệ sĩ quốc tế cảm nhận không khí truyền thống, văn hóa đậm đà bản sắc Việt thông qua thơ ca.

Đánh giá về hoạt động quảng bá văn học tại ngày Thơ Việt Nam năm nay, các nhà thơ Trần Đăng Khoa, Nguyễn Quang Thiều cùng bày tỏ hy vọng, từ sự tiếp cận đời sống văn học Việt Nam của nhiều văn nghệ sĩ trên thế giới vào dịp này sẽ có khả năng đi đến những kết nối thực tế, cụ thể hơn giúp các nhà văn Việt Nam đẩy mạnh hoạt động dịch thuật, xuất bản và đưa tác phẩm ra thế giới. Hoạt động tổ chức các sự kiện văn học, văn hóa liên hoàn; chuẩn bị các sản phẩm văn học tiêu biểu, cụ thể chính là những cố gắng để chúng ta từng bước chuyển nghiệp hơn, có tác động tích cực giúp hoạt động quảng bá văn học có nhiều triển vọng và đạt hiệu quả trong tương lai.

(theo nhandan.com.vn)

U22 Việt Nam sẵn sàng chinh phục giải vô địch U22 Đông Nam Á 2019

U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn đã sẵn sàng cho giải U22 Đông Nam Á 2019 diễn ra tại Campuchia từ ngày 17 - 26/2.



Đây là giải đấu U22 lần đầu tiên được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức, với mục đích chính là nhằm giúp các đội tuyển U22 của khu vực có sự chuẩn bị tốt cho vòng loại U23 châu Á 2020 (giải đấu được tính là vòng loại Olympic 2020 khu vực châu Á).

Theo kết quả bốc thăm chia bảng, đội tuyển U22 Việt Nam nằm tại bảng A, sẽ tranh tài với U22 Thái Lan, Timor Leste và Philippines.

Trong khi đó, bảng B gồm các đội: Malaysia, Myanmar, Indonesia và chủ nhà Campuchia. Các đội tuyển Singapore, Brunei, Lào đã rút khỏi giải vào phút chót.

Giải vô địch U22 Đông Nam Á 2019 là sân chơi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đặt ra nhiều mục tiêu cho tương lai hơn là một danh hiệu cụ thể.

Theo Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh, VFF không đặt mục tiêu cao mà muốn coi giải đấu này là dịp để rèn quân, định hướng lâu dài, chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho SEA Games 30 sẽ diễn ra tại Philippines vào cuối năm nay và xa hơn là SEA Games 31 (năm 2021) do Việt Nam đăng cai - đó là những đầu trường mà chúng ta hướng đến tầm huy chương vàng SEA Games đầu tiên cho bóng đá Việt Nam.

Trong khi đó, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn vẫn đặt mục tiêu lọt vào trận chung kết U22 Đông Nam Á 2019. Theo đánh giá của huấn luyện viên này, Thái Lan và Philippines sẽ là các đối thủ chính của đội tuyển U22 Việt Nam ở bảng A.

Đội tuyển U22 Việt Nam quyết tâm giành 3 điểm trước Philippines ở trận ra quân, sau đó sẽ rộng đường tính toán hơn cho trận đấu với Thái Lan ở loạt trận cuối vòng bảng.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn đồng thời cho rằng thành công



của bóng đá Việt Nam trong năm qua sẽ là nguồn động lực để U22 Việt Nam phấn đấu ở giải đấu trên đất Campuchia.

Thành phần tập trung của đội tuyển U22 Việt Nam chủ yếu là những cầu thủ thuộc lứa U20. Cầu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đóng góp tới 5 trong tổng số 23 cầu thủ được lựa chọn tới Campuchia.

Hai gương mặt đáng chú ý nhất của U22 Việt Nam là Phan Thanh Hậu (sinh năm 1997) và Bùi Tiến Dũng (sinh năm 1998). Cả hai cầu thủ này đều từng được triệu tập cho đội tuyển U23 Việt Nam trước đây.

Tiến Dũng đã góp mặt tại giải U23 châu Á 2018 trong khi Thanh Hậu cũng được huấn luyện viên Park Hang-seo điển tên vào danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2019 nhưng không thể có mặt trong danh sách 23 cầu thủ dự giải đấu này.

Với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, sự xuất hiện của Tiến Dũng và Thanh Hậu sẽ giúp cho tuyển giữa U22 Việt Nam được tăng cường sức mạnh. Kinh nghiệm của 2 cầu thủ này cũng sẽ giúp huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn yên tâm hơn.

Ngoài ra, những cầu thủ trẻ được ông Park Hang-seo gọi tập trung chuẩn bị cho Asian Cup 2019 như Đình Thanh Bình, Ngô Tùng Quốc cũng là những gương mặt đáng chú ý tại giải U22 Đông Nam Á năm nay.

Theo thể thức thi đấu của giải U22 Đông Nam Á 2019, các đội ở mỗi bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm.

Hai đội nhất, nhì mỗi bảng sẽ vào thi đấu vòng bán kết, hai đội thắng ở bán kết vào chung kết còn hai đội thua ở bán kết sẽ thi đấu trận tranh hạng ba.

Đáng chú ý, tất cả các trận đấu đều diễn ra trên sân cỏ nhân tạo - sân vận động quốc gia ở thủ đô Phnom Penh.

(theo vietnamplus.vn)